



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๑๓๐๑

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๑๒๐๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายสุพรพล หนูครองสิน)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่: ๑๖.๐๐

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่: สยป. ๑๖
วันที่: ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา: ๑๖:๕๖ น.

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
9845

รับที่: มิ.ย. 2565
วันที่: 19 20 มิ.ย.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕๖)
ที่ กท ๐๕๐๔/๑๖๐๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๕๖ น.

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวิดีโอ
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕


เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้มอบหมายให้ นางสาวผุสดี พรหมายน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วน
ที่ กท ๐๔๐๐.๒/๓๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี พลโท นิพนธ์ พินสุวรรณ รองหัวหน้าผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการ-
ทางทหาร เป็นประธานการประชุม และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ


ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง
สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง


- ห.สธ. ทิจารณา จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- ห.สวส. ดำเนินการ
- ห.ธรรการ ทราบ
- เรียน



(นายแสนชากร อุณศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

(นางนทีทิพย์ จิงสมประสงค์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- ให้นำหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามที่ สยป. และ รป.กทม.
เสนอ


(นางวันทนี วัฒนยะ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕


(นายชวิต จิงสมประสงค์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรียน รอง.กยล.
เพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวอรุณ จันทนธรรม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประเมินผล
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ห้องมณีนรดี ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</u> รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในห้วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลก มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สำหรับแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่คงที่ นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เร่งส่งยารักษาไปยังเมืองท่าทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งมีรายงานพบ ผู้ติดเชื้อเฉียบพลันที่ลำไส้ ท่ามกลางความพยายามในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19</p> <p>๒. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ภายในประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยในห้วงที่ผ่านมา เฉลี่ย ๑,๙๖๗ รายต่อวัน จำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านเฉลี่ย ๒,๑๒๓ รายต่อวัน และจำนวนผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา ๒๑,๐๓๐ รายต่อวัน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิต เฉลี่ย ๑๙ รายต่อวัน ควรเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดฯ จากต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ทั้งโรคโควิด 19 และโรคอุบัติใหม่ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดฯ ทั่วโลก โดยภาครัฐต้องกระตุ้นเตือนประชาชน และสถานประกอบการให้ดำรง การปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดฯ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19</p> <p>๓. สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๓.๑ กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ สภาประชาชนแห่งโลก ชุมนุมค้ำคืน บริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย</p> <p>๓.๒ กลุ่ม People ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร จัดกิจกรรม "ยื่น หยุด ชัง พลังเพลง" ทุกวัน เวลา ๑๖.๐๐ น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร</p> <p>๓.๓ กลุ่ม We Volunteer (Wevo) นำโดย นายปิยรัฐ จงเทพ จัดกิจกรรม "ยื่น ๑๑๒ คน ๑๑๒ วัน" ทุกวัน เวลา ๑๗.๐๐ น. บริเวณสะพานลอยหน้าสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>๓.๔ กลุ่มพลเมืองได้กลับ จัดกิจกรรม "ยื่น หยุด ชัง" ทุกวัน เวลา ๑๗.๓๐ น. บริเวณด้านหน้าศาลฎีกา</p> <p>๓.๕ กลุ่มเพื่อนกัญญาปฏิบัติ ร่วมกับ กลุ่ม ๑๔ ขุนพล คนของราษฎร จัดกิจกรรม "ยื่น หยุด ชัง" ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</p> <p>๓.๖ กลุ่มราษฎรไล่ตุ๋ ร่วมกับ กลุ่มคนแดงปฏิวัติ นัดหมายจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "เดินไล่ตุ๋ ๒" เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. จากแยกปทุมวันไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอร.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> รายงานการปฏิบัติของ ศปม. ในห้วงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ โดยประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด</p> <p>๒. ดำรงความเข้มงวดในการตรวจประเมินและติดตามกำกับดูแลการดำเนินการของสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและมาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>๓. ดำรงความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการภายในสถานศึกษา</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการปรับเข้าสู่โรคประจำถิ่น</p> <p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (กระทรวงมหาดไทย)</u> รายงานประเด็นข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๒๓๐/ว ๔๑๙๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของการประเมินผลมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครร่วมกับฝ่ายปกครองและสาธารณสุขในพื้นที่จัดตั้งทีมตรวจประเมิน เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนและการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting (CFS) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจประเมินดังกล่าวในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2PLUS (TSC 2PLUS) โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บันทึกในระบบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๑๘๔๐๑.๐๑/๖๔๘๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	
๒	<p>การปฏิบัติที่สำคัญของ ศปม. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดกำลังพล ๒๗ นาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและจัดระเบียบการเข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ</p>	ทุกหน่วยงาน
๓	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> ชี้แจงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๑. ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ</p> <p>๑.๑ พื้นที่สถานการณ์ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๔๖ จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง ๑๔ จังหวัด พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ๑๗ จังหวัด โดยปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้งประเทศ ยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๑.๒ มาตรการหน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าในที่สาธารณะ โดยควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก</p> <p>๑.๓ การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง จำกัดเวลาให้บริการการบริโภคสุราได้ไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. และให้บริการได้เฉพาะร้านที่ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS หรือ Thai Stop COVID 2PLUS หรือ COVID Free Setting โดยให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๔ สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ เปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ถึง ๒๔.๐๐ น. โดยเปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด</p> <p>๑.๕ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง โดยผ่อนคลายให้การดำเนินการได้ตามปกติ</p> <p>๑.๖ การคัดกรองอุณหภูมิ โดยไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด)</p> <p>๑.๗ การเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนตามพื้นที่สถานการณ์ โดยแนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ</p> <p>๑.๘ มาตรการรวมกลุ่ม ตรวจ ATK ตามมาตรการ COVID Free Setting โดยตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า ๒,๐๐๐ คน ขอให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ</p> <p>ทั้งนี้ มีผลนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลทันที)</p> <p>๒. ข้อเสนอมาตรการการเข้าราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒.๑ ยกเว้นการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ทั้งชาวไทยและต่างชาติ</p> <p>๒.๒ ผู้เดินทางแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจเชื้อโควิด 19</p> <p>๒.๓ ให้ดำเนินการสุ่มตรวจผู้เดินทาง (หากสุ่มแล้วผู้เดินทางไม่มีเอกสารรับรองใด ๆ จะดำเนินการตรวจ Pro-ATK ที่สนามบิน) จนกว่าจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฯ</p> <p>๒.๔ คงระบบ และเปลี่ยนหน้าที่ Thailand Pass สำหรับโรคโควิด 19 เพื่อให้ผู้เดินทางใช้แจ้งรายงาน กรณีมีอาการต้องสงสัยโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องรายงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๓. ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ</p> <p>๓.๑ Thailand Pass (TP) และ Certificate of Entry (COE) จากเดิมคนไทย ไม่ต้องลงทะเบียน TP แต่ต้องตรวจคัดกรองที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง คนต่างชาติ ต้องลงทะเบียน TP หรือ COE โดยปรับเป็น ยกเว้นการลงทะเบียน TP หรือ COE ของคนต่างชาติ แต่ขอให้แสดงเอกสารวัคซีนหรือผลการตรวจหาเชื้อแบบต่าง ๆ โดยให้มีการสุ่มตรวจเอกสาร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓.๒ การคัดกรองเมื่อเดินทางถึงราชอาณาจักรไทย จากเดิมคัดกรองอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (สนามบิน หรือจุดผ่านแดนถาวรทางบก หรือด่านทางน้ำ) โดยปรับเป็นยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓.๓ เงินประกันสุขภาพ จากเดิมกำหนดเงินประกันสุขภาพ ๑๐,๐๐๐ USD โดยปรับเป็นยกเลิกการกำหนดเงินประกัน (ส่งเสริมการซื้อประกัน)</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๔. ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic หน้ากากยังคงมีประโยชน์ในการป้องกันโรค ทั้งการแพร่ระบาดฯ การรับเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมถึงสามารถป้องกันปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงควรพกหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และสวมหน้ากากเมื่อมีความเสี่ยง</p> <p>๔.๑ สำหรับประชาชนกลุ่มเฉพาะ</p> <p>๑) กลุ่ม ๖๐๘ ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น</p> <p>๒) ผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น</p> <p>๔.๒ สำหรับประชาชนทั่วไป/ผู้ใช้บริการ</p> <p>๑) สถานที่ภายนอกอาคารที่โล่งแจ้ง ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม เป็นต้น</p> <p>๒) สถานที่ภายในอาคาร ให้สวมหน้ากาก โดยสามารถถอดหน้ากากได้ในกรณี (๑) อยู่คนเดียว (๒) หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี และ (๓) มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที</p> <p>๕. แผนการให้บริการวัคซีนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เน้นย้ำ Universal Vaccination โดยกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดต้องมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</u></p> <p>๑. ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องข้องในการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยง โดยมุ่งเน้นการดำเนินการภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการปรับมาตรการของ ศบค. โดยศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม</p> <p>๒. ติดตามและกำกับดูแลการตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเคร่งครัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข และเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>๓. สนับสนุนการปฏิบัติการกำกับดูแลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในทุกช่องทาง โดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนการค้า ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในห่วงต่อไป</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และมีความพร้อมสำหรับการปรับเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น</p>	ทุกหน่วยงาน